

**CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2023 – 2024**

1. Ngành: NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
2. Đơn vị đào tạo: KHOA NGOẠI NGỮ

Stt	Nội dung	Trình độ đào tạo Đại học chính quy
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	<p>Xét tuyển theo ba phương thức:</p> <p>1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2023;</p> <p>a) Tiêu chí xét tuyển: Điều kiện để được xét tuyển: + Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT <i>các năm</i>; + Tiêu chí 2: Tham gia kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2023</p> <p>Phương pháp xét tuyển Kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp môn. (Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Trong đó: Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành.</p> <p>b) Nguyên tắc xét tuyển:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu. Trường xây dựng điểm chuẩn trúng tuyển cho từng ngành xét tuyển dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định và số thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường.- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ sau: + Tiêu chí phụ 1: thí sinh có Kết quả thi tốt nghiệp THPT cao hơn sẽ trúng tuyển. <p>Nếu sau khi xét đến tiêu chí phụ mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển của Nhà trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.</p> <p>2. Xét tuyển theo kết quả học bạ trung học phổ thông</p> <p>a) Tiêu chí xét tuyển:</p> <ul style="list-style-type: none">- Điều kiện để được xét tuyển: + Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT <i>các năm</i>; + Tiêu chí 2: Điểm tổng kết theo tổ hợp môn của năm học lớp 10, lớp 11, lớp 12 phải đạt từ 19.75 điểm trở lên đối với trình độ Đại học.

Stt	Nội dung	Trình độ đào tạo Đại học chính quy
		<p><i>Lưu ý: Chỉ những thí sinh đạt 2 tiêu chí trên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển.</i></p> <p>Phương pháp xét tuyển Điểm trúng tuyển = Điểm tổng kết trung bình của tổ hợp môn năm học lớp 10 + Điểm tổng kết trung bình của tổ hợp môn năm học lớp 11 + Điểm tổng kết trung bình của tổ hợp môn năm học lớp 12 + Điểm ưu tiên</p> <p>Trong đó: Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành.</p> <p>b) Nguyên tắc xét tuyển:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu. Trường xây dựng điểm chuẩn trúng tuyển cho từng ngành xét tuyển dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định và số thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường. - Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ sau: <ul style="list-style-type: none"> + Tiêu chí phụ 1: thí sinh có điểm tổng kết theo tổ hợp môn năm học lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển. <p>Nếu sau khi xét đến tiêu chí phụ mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển của Nhà trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.</p> <p>3. Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT <i>các năm</i>; + Tiêu chí 2: Những thí sinh có kết quả gần ngưỡng trúng tuyển vào đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trong bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2023. <p><i>Lưu ý: Chỉ những thí sinh đạt 2 tiêu chí trên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển.</i></p>
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Mục tiêu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chương trình Ngôn ngữ Trung Quốc cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực nghề nghiệp có liên quan đến ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. <p>Mục tiêu cụ thể Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm:</p>

Stt	Nội dung	Trình độ đào tạo Đại học chính quy
		<p>2.1. Vận dụng kiến thức KHXH, KHTN và đặc biệt là kiến thức ngành Ngôn ngữ Trung Quốc cho công việc và học tập nâng cao.</p> <p>2.2. Hình thành kỹ năng cần thiết thông qua các kiến thức ngôn ngữ và thương mại để giải quyết vấn đề trong công việc và các biến động trong môi trường làm việc.</p> <p>2.3. Tự lập kế hoạch làm việc, điều phối, quản lý, giám sát và đánh giá các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đã xác định trong môi trường làm việc có yếu tố nước ngoài</p> <p>Chuẩn đầu ra:</p> <p>+ Ngoại ngữ : Sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tiếng Trung Quốc bậc 5/6 và chuẩn đầu ra ngoại ngữ thứ 2 là bậc 3/6 theo Khung năng lực Ngoại ngữ dành cho Việt Nam.</p> <p>+ Tin học : Sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra về Tin học là Chứng chỉ Kỹ năng Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (<i>theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo</i>)</p> <p>Kỹ năng : <i>Kỹ năng nghề nghiệp chung cho các chuyên ngành</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng thành thạo các kỹ năng thực hành tiếng Trung Quốc đạt bậc 5 và ngoại ngữ hai đạt bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; - Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản đã được đào tạo của ngành Ngôn ngữ Trung Quốc về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, văn hóa, văn học và dịch thuật nhằm đáp ứng được yêu cầu của công việc; - Phát hiện và biết cách giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động nghề nghiệp; - Sáng tạo và biết kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trong việc xử lý các tình huống trong công việc chuyên môn; - Biết phân tích, tổng hợp và ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động chuyên môn; - Thích ứng với thay đổi của thực tế công việc thông qua vận dụng linh hoạt các kiến thức và kỹ năng cần thiết. <p><i>Chuyên ngành Thương mại</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Có kỹ năng cơ bản đáp ứng các giao dịch và thoả thuận trong thương mại ở trình độ cao cấp; - Có kỹ năng nắm bắt và hiểu biết về kinh tế vĩ mô;



Stt	Nội dung	Trình độ đào tạo Đại học chính quy
		<ul style="list-style-type: none"> - Có kỹ năng vận dụng kiến thức căn bản về kinh tế, quản lý, tiếp thị trong lĩnh vực tài chính, thương mại; - Hiểu biết cơ bản về môi trường kinh doanh, môi trường kinh tế để có thể giải quyết các tình huống phát sinh trong công việc; - Có kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo; biết phân tích và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong các giao dịch và thoả thuận kinh tế. <p style="text-align: center;">Kiến thức</p> <p>Kiến thức ngành</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiểu và nắm bắt cách vận dụng linh hoạt kiến thức quan trọng về Ngôn ngữ Trung Quốc: Ngữ Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp, Ngữ dụng trong chuyên môn; - Hiểu và thể hiện được kiến thức cơ bản về văn hoá, văn học, đất nước và con người các nước nói tiếng Trung Quốc để có thể giao tiếp thành công trong giao lưu hội nhập quốc tế; - Nắm bắt và áp dụng các phương pháp, kỹ thuật học tiếng Trung Quốc để phát triển và hỗ trợ cho quá trình học tập lâu dài sau này; - Nắm chắc và biết ứng dụng kiến thức cơ bản đã được đào tạo về kỹ thuật và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ. <p>Kiến thức chuyên ngành</p> <p><i>Chuyên ngành Thương mại</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng sử dụng các kỹ năng giao dịch trong thương mại ở trình độ cao cấp; - Có khả năng hướng dẫn các đoàn du lịch nước ngoài nói tiếng Trung Quốc; - Có khả năng vận dụng kiến thức căn bản về quản lý, tiếp thị trong lĩnh vực thương mại, du lịch, nhà hàng khách sạn; - Hình thành kỹ năng và hiểu biết cơ bản về môi trường kinh doanh, quản trị, môi trường kinh tế để có thể giải quyết các tình huống phát sinh; - Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn thuộc chuyên ngành được đào tạo. <p>Về thái độ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, có thái độ chính trị đúng đắn, lập trường kiên định và luôn tuân thủ luật pháp của nhà nước và kỷ cương, quy định của nơi học tập, công tác;

Stt	Nội dung	Trình độ đào tạo Đại học chính quy
		<ul style="list-style-type: none"> - Có ý thức rèn luyện, bồi dưỡng và tự nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước; - Lấy việc tu dưỡng bản thân là chính, thể hiện phong cách và lối sống trung thực, trong sáng, lành mạnh; - Phát huy tính tự tôn pháp luật, hiểu biết văn hóa Việt Nam và tôn trọng văn hóa các nước khác trong khu vực và thế giới; - Không ngừng trau dồi năng lực học hỏi và có khát vọng vươn lên để thành đạt trong sự nghiệp và cuộc sống. - Có thái độ lịch sự, văn minh trong học tập và công tác; - Có tinh thần trách nhiệm, trung thực và niềm tin thể hiện làm việc một cách chuyên nghiệp - Đảm bảo bí mật thông tin của các bên đối tác trong công việc; - Hợp tác, đoàn kết, ứng xử đúng mực với đồng nghiệp; - Biết tận dụng cơ hội bồi dưỡng về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và có chí hướng vươn lên học cao hơn sau này; - Tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp trong các lĩnh vực công tác, đặc biệt là trong công tác biên phiên dịch và thương mại. - Xác định và thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân, có tác phong, tư cách đúng mực của người công dân; - Sống và làm việc tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong các quan hệ xã hội, có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước; Thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá, phù hợp với bản sắc dân tộc, luôn có tác phong gương mẫu trong cuộc sống và công việc.
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none"> - Sinh viên được rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ thông qua các hoạt động ngoại khoá có giao lưu với người nước ngoài. - Sinh viên được hỗ trợ học bổng nếu đạt được tiêu chuẩn theo quy định.
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc http://knn.hufi.edu.vn/chuong-trinh/chuong-trinh-dao-tao-nganh-ngon-ngu-trung-quoc?&lang=vi
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tiếp tục học tập lên trình độ sau đại học ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong, ngoài nước; có điều kiện liên thông sang các ngành đào tạo khác.

Stt	Nội dung	Trình độ đào tạo Đại học chính quy
VI	Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp	<p>Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm đương các vị trí công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm việc tại các cơ quan nhà nước và các viện nghiên cứu trong lĩnh vực Thương mại có sử dụng tiếng Trung Quốc như: nhân viên văn phòng, nhân viên hành chính sự nghiệp, nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên ngoại giao, v.v... - Biên, phiên dịch cho các chuyên ngành có liên quan đến Thương mại tại các doanh nghiệp, tổ chức. - Giảng dạy tiếng Trung Quốc tại các trung tâm, các trường phổ thông trung học.

Thành phố HCM, ngày 03 tháng 7 năm 2023



Châu Doãn Thành